

# HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH TIẾT KIỆM THEO GƯƠNG BÁC VÀ XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC HỘI

*Đinh Thị Bạch Mai*  
*Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh*

***Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội***  
***Thưa toàn thể quý vị đại biểu!***

Trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ TP. HCM lần VIII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội tại TP. Hồ Chí Minh đã được tiếp thêm sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, của hào khí cách mạng từ nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước mà đỉnh cao là sự đồng lòng và tích cực hưởng ứng của toàn xã hội tham gia thực hiện cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*. Cuộc vận động đã trở thành khẩu hiệu hành động, là nếp nghĩ và việc làm hàng ngày của đa số cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ và hoạt động Hội phát triển trong bối cảnh đất nước và thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của cuộc vận động *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*, từ đầu năm 2007, Ban Thường vụ Hội LHPN TP đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị, thành lập BCD Cuộc vận động cấp TP và triển khai quán triệt nội dung Cuộc vận động đến 100% cơ sở Hội, kết hợp với phát động đợt thi đua trong toàn hệ thống Hội của TP đúng vào thời điểm kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đảng 3/2. Cuộc vận động đã được các cấp Hội đón nhận bằng tình cảm trân trọng, tự hào của người dân TP vinh dự mang tên Bác và nhanh chóng được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ.

Rất nhiều hoạt động, nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú đã được tổ chức như: phát động cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Thành Hội *“Tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*; thi sưu tầm và tổ chức các cuộc triển lãm ảnh về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Nhà Văn hóa Phụ nữ; thi thuyết trình *“Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”* trong nữ tu; ra mắt chuyên mục *“Theo gương Bác”* trên Báo Phụ nữ... Nhiều cấp Hội đã sáng tạo trong xây dựng các nội dung học tập bằng việc cụ thể hóa các tiêu chí hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội phù hợp với đặc thù TP nhằm động viên đông đảo cán bộ, HVPN đăng ký thực hiện với nhiều việc làm có ý nghĩa và đạt kết quả. Cụ thể tiết kiệm qua thu gom phế liệu, nuôi heo đất và tặng trên 42.000 vật dụng gồm tôn lợp nhà, bàn ghế, quạt máy, xe đạp, quần áo, dụng cụ học tập ... cho gần 12.000 gia đình thông qua mô hình *“Chuyển giao - hỗ trợ”*, *“Tình thương - trách nhiệm”*, tổng cộng đã bổ sung gần 100 tỉ đồng vào quỹ từ thiện - xã hội; phát động cán bộ Hội đăng ký phấn đấu rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, chống lãng phí, hội họp đúng giờ, phát động phong trào *“Treo ảnh Bác”* nơi trang trọng nhất trong nhà. Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang phát động phong trào *“Mỗi ngày làm một việc tốt cho dân”*, thực hiện cải tiến các quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục của nhân dân...

Nội dung trọng tâm được Thành Hội tập trung chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình thực hiện Cuộc vận động là **thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**, gắn với việc thực hiện các công trình Nghị quyết Đại hội phụ nữ TP nhiệm kỳ VIII và phong trào thi đua “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”. Qua đó đã tạo được sự tác động mạnh mẽ trong việc hoàn thành sớm và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội. Tiêu biểu như tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng đóng góp xây dựng công trình Trạm Y tế mang tên Mẹ VNAH - Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Rành tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi; xây mới và nâng cấp 108 nhà tình nghĩa và 1.054 mái ấm tình thương với số tiền trên 17 tỷ đồng; vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế cho gần 90.000 phụ nữ nghèo với tổng trị giá tiền, cây, con giống là 483 tỷ đồng; hàng năm quyên góp trên 3 tỷ đồng từ phong trào “*Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo*” để bổ sung vào nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ luôn quan tâm chọn thời điểm phù hợp vào các dịp lễ lớn, có ý nghĩa chính trị để tổ chức sơ kết đánh giá, biểu dương, nhân rộng điển hình nhằm đề cao, tôn vinh những giá trị nhân văn và tạo sức bật mới cho Cuộc vận động không ngừng phát triển. Do vậy, ý nghĩa và hành vi tiết kiệm ngày càng được các cấp Hội quán triệt và mở rộng nội dung thực hiện để phong trào tiết kiệm thực sự mang lại hiệu quả, thể hiện sâu sắc ý nghĩa “*ích nước, lợi nhà*”. Với tinh thần đó, từ năm 2010, Hội LHPN TP phối hợp với ngành chức năng tổ chức triển khai mô hình gia đình tiết kiệm điện thông qua cuộc vận động “*Gia đình tiết kiệm năng lượng*” trong các hộ HVPN. Đã có 102.616 hộ đăng ký tham gia hạn chế sử dụng điện tiêu dùng, bình quân hàng tháng mỗi hộ tiết kiệm được từ 50.000 đến 200.000 đồng. Bước sang năm 2011 cũng là năm cả nước tập trung thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, do vậy mô hình gia đình tiết kiệm điện được đẩy mạnh và thực hiện với quy mô toàn TP bằng việc phát động chương trình *Gia đình thi đua tiết kiệm điện*. Chương trình đã được sự hưởng ứng đông đảo của các hộ dân tham gia và tiết kiệm được 391,31 triệu Kwh điện, tương đương số tiền 553,6 tỷ đồng, được lãnh đạo TP đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng.

### ***Kính thưa Đại hội,***

Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” cũng chính là động lực góp phần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động Hội, làm cho nhiều giới ngày càng hiểu rõ và ủng hộ các hoạt động của Hội. Xã hội hóa hoạt động Hội là một trong những giải pháp quan trọng có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc làm tăng thêm sức mạnh đại đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội đóng góp sức người, sức của, tài năng trí tuệ to lớn cho các hoạt động Hội, góp phần giải quyết khó khăn của Hội về kinh phí, báo cáo viên, tuyên truyền viên, chuyên gia tư vấn.

Đơn cử, chỉ tính riêng tại Thành Hội trong nhiệm kỳ qua, tổng chi phí các hoạt động phong trào, xã hội, từ thiện là 31 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Hội vận động trên 18 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 58,06%), ngân sách cấp và nguồn quỹ Hội là 13 tỷ đồng. Mỗi năm Báo Phụ nữ TP vận động gần 7 tỷ đồng và Nhà Văn hóa Phụ nữ TP vận động gần 2 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

Phương châm chỉ đạo của Hội LHPN TP là song song với các chương trình liên tịch, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thì trong mọi hoạt động đều phải quan tâm xây dựng mô hình phù hợp với phương thức xã hội hóa, đề cao uy tín của tổ chức Hội bằng chính việc nâng cao chất lượng nội dung hoạt động và chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức để tạo sự tin tưởng, tự nguyện tham gia đóng góp của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các chuyên gia, trí thức. Trong nhiều năm qua các cấp Hội Phụ nữ TP đã thu hút được nhiều nguồn lực xã hội cùng góp sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội như gói hỗ trợ 10 năm liền trị giá trên 1 tỷ đồng để biên soạn và phát hành hàng quý 5.000 cuốn thông tin “*Gia đình & đời sống*”, cung cấp đến tận các chi Hội và CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ làm sách “*Tri ân người trong cuộc*” tuyên truyền về gương điển hình cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu; hỗ trợ tổ chức các cuộc thi karaoke “*Cả nhà cùng hát*” cấp quận huyện, TP liên tục từ năm 2007 đến nay, góp phần thắt chặt tình cảm yêu thương gắn bó các thành viên gia đình và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

Nét mới trong nhiệm kỳ là các cấp Hội xây dựng được nhiều mô hình như *Ngày hội phụ nữ vì cộng đồng, Ngày hội nữ tu làm công tác từ thiện xã hội, Ngày phụ nữ và pháp luật, Ngày hội việc làm phụ nữ,...*; qua đó đã thu hút, tập hợp được các bác sĩ, luật gia, nhà giáo, văn nghệ sĩ, các chuyên viên tư vấn, các doanh nhân, các nhà hảo tâm và đông đảo phụ nữ các giới tham gia các hoạt động xây dựng, phát triển cộng đồng như tổng VSMT, xóa mù chữ cho phụ nữ, hỗ trợ học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó, tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn pháp lý miễn phí cho phụ nữ các vùng sâu, vùng xa, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho PNTE có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức bữa ăn ngon cho người già neo đơn, xây tặng nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương ...

### ***Kính thưa Đại hội***

Hiệu quả thiết thực của hoạt động Hội trong những năm qua là yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm của nhiều giới phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Tuy nhiên, với một trung tâm kinh tế năng động như TP Hồ Chí Minh, đối tượng phụ nữ rất đa dạng thì việc thu hút, tập hợp phụ nữ có nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp Hội luôn phải chú trọng đầu tư, nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng và củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi - tổ Hội.

Từ yêu cầu đó, Hội phụ nữ TP đã xây dựng mô hình *Chi Hội chủ động công tác, Tổ hội kiểu mẫu*, tổ chức hàng trăm *Diễn đàn hội viên ở cơ sở*, cùng các cuộc *Đổi thoại giữa lãnh đạo Thành Hội với cán bộ cơ sở*, phát động cuộc thi giới thiệu ý tưởng về “*Đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội*” trong cán bộ Hội quận/huyện, phường/xã. Chính từ cuộc thi này đã xuất hiện nhiều ý tưởng, đề án thành lập mô hình tập hợp mới. Tiêu biểu như mô hình CLB Tiên hôn nhân của Hội LHPN Quận 8, CLB Nữ chủ nhà trọ của Hội LHPN huyện Củ Chi, CLB Nữ công nhân, lao động nhà trọ của Hội LHPN quận Thủ Đức, CLB Nữ sinh viên nhà trọ của Hội LHPN Quận 5, mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng của Hội LHPN quận Tân Phú, mô hình tổ dịch vụ gia đình (giúp việc nhà, chăm sóc người cao tuổi, xe ôm đưa đón học sinh đi học, bác sĩ gia đình) của Hội LHPN quận 10... Đến nay các mô hình tập hợp trên đã được nhân rộng ra nhiều quận/huyện, phường/xã với 381 CLB, tổ, đội, nhóm với gần 9.000 thành viên. Đặc biệt trong năm 2011, Thành

Hội đã chỉ đạo tập trung rà soát, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình tập hợp ở các cấp Hội, tổ chức thành sự kiện với nhiều hoạt động sôi nổi của *Ngày hội các CLB phụ nữ*. Trên cơ sở đó, 75 loại hình tập hợp với 3.137 CLB, tổ, đội, nhóm đã được củng cố nhằm phát huy vai trò của hơn 106.300 thành viên tham gia đóng góp phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Điển hình là tất cả các CLB Nữ chủ nhà trọ đã tích cực hưởng ứng chủ trương bình ổn thị trường của TP bằng việc không tăng giá thuê phòng trọ, tiền điện, nước đối với công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, qua đó góp phần ổn định đời sống cho anh chị em yên tâm sản xuất, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, ngưng việc tập thể.

### ***Thư Đại hội,***

Dự thảo Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2007 - 2012, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 xác định các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; trong đó có mở rộng và đa dạng hóa các loại hình thu hút, tập hợp phụ nữ. Đoàn đại biểu phụ nữ TP. HCM thể hiện sự đồng tình cao với các nhiệm vụ giải pháp như trong Dự thảo. Để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, với kết quả và kinh nghiệm thời gian qua, Hội LHPN TP HCM sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình tập hợp phụ nữ cụ thể sau:

- Đẩy mạnh việc tổ chức và tạo điều kiện cho nhiều thành viên các CLB được tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật tại cộng đồng và hoạt động *Ngày hội phụ nữ vì cộng đồng, Ngày hội nữ tu làm công tác từ thiện xã hội, Ngày phụ nữ và pháp luật, Ngày hội việc làm phụ nữ...*

- Nghiên cứu tổ chức nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy vai trò CLB Nữ trí thức cấp TP trong đóng góp, hiến kế và đồng hành cùng hoạt động Hội. Trên cơ sở đó, Báo Phụ nữ xây dựng *Chuyên mục CLB Nữ trí thức trên Phụ nữ Online* để giới thiệu các gương nữ trí thức tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo hộp thư để thu thập ý kiến góp ý đề xuất và bày tỏ tâm tư nguyện vọng của chị em.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình *Tổ tư vấn cộng đồng* với chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm là mỗi chi Hội có ít nhất một CLB nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn ngày càng cao của xã hội.

- Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức, sinh hoạt CLB, kỹ năng tuyên truyền cho lực lượng Ban Chủ nhiệm một số CLB và các thành viên nòng cốt nhằm tăng cường lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cho các cấp Hội.

- Nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền cung cấp đến các Ban Chủ nhiệm CLB. Theo đó, Báo Phụ nữ TP nâng cao chất lượng nội dung thông tin các chuyên mục, chuyên trang, đặc biệt là thường xuyên đổi mới, tạo sự hấp dẫn chuyên trang Bạn gái.

- Thành Hội, tập hợp, nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu dưới dạng kỷ yếu mang tên "*Sức sống các loại hình tập hợp*" nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hình thành phát triển của các loại hình tập hợp, qua đó giúp cán bộ Hội nhận thức đầy đủ, hệ thống và chính xác về xuất xứ, quan điểm, chủ trương thành lập và hiệu quả

cụ thể của từng loại hình, trên cơ sở đó có sự nhất quán trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

***Kính thưa Đại hội***

Thực tiễn sinh động của phong trào phụ nữ không ngừng phát triển, vì vậy đòi hỏi nội dung, phương thức hoạt động Hội cũng phải được thường xuyên nghiên cứu đổi mới để công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện luôn phù hợp nhằm tạo hiệu quả ở mức cao nhất. Kinh nghiệm đã cho chúng ta thấy, cơ sở nền tảng của sự đổi mới không gì khác hơn là phải sâu sát phong trào, lắng nghe hơi thở của cuộc sống thì mới có thể xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp, giải pháp đúng đắn, phù hợp và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.